

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024), sáng ngày 18/11, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tới chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND,

UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp trong tỉnh. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những kết quả MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, qua đó đóng góp không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới sẽ diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, vị trí, vai trò của mặt trận hết sức quan trọng, MTTQ các cấp cần

dẫn ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng phát triển.

Trần trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Vũ Thanh Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ cụ thể hóa trong chương trình hành động, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh.

ĐANG ANH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể nhà trường.

hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17; 2 tác phẩm tham gia triển lãm mỹ thuật toàn quốc, nhiều tác phẩm âm nhạc ca ngợi quê hương, đất nước được giảng viên nhà trường sáng tác và quảng bá nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Ngoài ra, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường còn tham gia dân dựng, biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tham gia hoạt động truyền dạy nghệ thuật chào truyền thống, tập huấn nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác văn hóa, thông tin trong xây dựng nông thôn mới...

Năm học 2024 - 2025, nhà trường xác định chủ đề năm học "Thực học, thực hành, vững khởi nghiệp, sáng tương lai" với các nhiệm vụ chính: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên; thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phấn đấu mỗi thầy cô phải thực sự là "thầy giáo - nghệ sĩ tài hoa". Đối với công tác tuyển sinh trên cơ sở rà soát, đánh giá nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, đa dạng hóa các ngành nghề và hình thức đào tạo. Hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc...

Tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể nhà trường, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Khoa Sân khấu Âm nhạc. Nhân dịp này, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình đã khen thưởng, trao học bổng cho các học sinh đạt danh hiệu trong cuộc thi "Tài năng nghệ thuật trẻ tỉnh Thái Bình" và học sinh có thành tích học tập xuất sắc; đồng thời, công bố quyết định và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

GẦN 4 TỶ ĐỒNG...

(Tiếp theo trang 1)

Tổng kinh phí xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là 245,25 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mục tiêu của tỉnh phấn đấu đến tháng 9/2025 sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Để đạt được mục tiêu đề ra, bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước rất cần sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Với truyền thống đoàn kết, "lá lành đùm lá rách", chia sẻ yêu thương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, trước hết là doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đi đầu hưởng ứng hỗ trợ kinh phí hoặc trực tiếp hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng trong danh sách đã được UBND tỉnh phê duyệt. Sự chung tay của doanh nghiệp, doanh nhân, các tầng lớp nhân dân sẽ giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo sớm có được ngôi nhà khang trang, vững chắc, yên tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống.

Tại hội nghị, hưởng ứng lời kêu gọi của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ gần 4 tỷ đồng vào quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh.

Về kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đánh giá có sự chủ động, đổi mới cả về nội dung, hình thức, thể hiện sự trang trọng, tiết kiệm, tạo gắn kết giữa các doanh nghiệp, đồng nghiệp doanh nghiệp, doanh nhân phấn khởi tiếp tục thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững, góp phần quan trọng phát triển kinh tế và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

TỔNG KẾT CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Thành lập đội tuyển, luyện tập các tiết mục tham gia theo đúng quy chế ban tổ chức đề ra; quá trình luyện tập, toàn đội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội thi diễn ra từ ngày 30/10 - 1/11, đội tuyển Thái Bình đã biểu diễn xuất sắc, được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng cờ đơn vị đạt kết quả xuất sắc; bằng khen đơn vị truyền về truyền thống đơn vị, phụ nữ quân đội, phụ nữ Việt Nam xuất sắc nhất; bằng khen cho 1 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại liên hoan.

Với những thành tích tại liên hoan hát ru, hát dân ca và âm nhạc cổ truyền của dân tộc Việt Nam trong phụ nữ quân đội năm 2024, đội tuyển Thái Bình có 17 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh khen thưởng.

THÁI THỤY...

(Tiếp theo trang 1)

kết quả tốt; duy trì là đơn vị điển hình trong hoạt động giáo dục STEM, phát triển văn hóa đọc... Trong năm học, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 100%; số học sinh đạt giải nhất học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh đứng thứ hai trong 8 huyện, thành phố; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên trung học phổ thông các hệ đạt 97,1%; 100% trường quản lý thư viện bằng phần mềm liên thông; có 13/15 học sinh đạt huy chương Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc...

Nhân dịp này, 2 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 5 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 tập thể, 5 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 6 tập thể được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; 9 cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" cấp tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2023 - 2024 được biểu dương, khen thưởng.

NGUYỄN THỜI

CHỦ ĐỘNG, QUYẾT LIỆT...

(Tiếp theo trang 1)

Như vậy, tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công của tỉnh đạt ở mức khá so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn bình quân của cả nước. Đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tỷ lệ giải ngân đạt gần 41% so với kế hoạch vốn tỉnh đã phân bổ. Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm tỉnh đã tập trung chỉ đạo, dồn sức đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công, thành lập và triển khai hoạt động hiệu quả tổ giám sát, đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra thực tế và làm việc với các ban quản lý dự án,

UBND các huyện, thành phố để chỉ đạo giải quyết vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Chủ động giao và thông báo sớm kế hoạch vốn năm 2024 đến các chủ đầu tư, tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân, hạn chế, nhất là về giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công, bảo đảm kế hoạch được giao năm 2024.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các chủ đầu tư tích cực, chủ động, quyết liệt hơn trong công tác quản lý, điều hành các dự án, xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, phấn đấu hoàn thành giải ngân kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn trung ương, trong đó có vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA, vốn dự án công trình giao thông... theo kế hoạch được giao. Các địa phương khẩn trương duy động cả hệ thống chính trị và các lực lượng thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các đơn vị thi công triển khai các dự án, công trình giao thông trong dịp cuối năm; bám sát nhiệm vụ, giải pháp Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành

và UBND tỉnh chỉ đạo về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công; khẩn trương đánh giá, rà soát các công trình để kịp thời điều chỉnh vốn, bảo đảm theo quy định; rà soát lại kế hoạch thu tiền sử dụng đất; hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án đã hoàn thành và các thủ tục thanh toán bảo đảm đúng quy định. Các sở, ngành, cơ quan chuyên môn liên quan chủ động hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện thủ tục hồ sơ, sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án bảo đảm theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài

chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh cần chú ý tiến độ nguồn tài ngân sách nhà nước kịp thời nhập kế hoạch vốn trên hệ thống Tabmis theo kế hoạch vốn năm 2024 đã được UBND tỉnh giao; tiếp tục hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và giải ngân kế hoạch vốn được giao. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, thống nhất số liệu trong báo cáo, rà soát kế hoạch vốn đã phân bổ, tham mưu UBND tỉnh phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, kiến quyết cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch vốn còn lại của các dự án chậm giải ngân, không có khả năng giải ngân để tập trung bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án để thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ các công trình có tiến độ tốt.

GẶP MẶT CÁN BỘ...

(Tiếp theo trang 1)

củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện đồng thuận xã hội; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; tăng cường giám sát và phân bổ xã hội; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt, năm 2024, Ủy

ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029. Quy "Vi người nghèo" trong tỉnh tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và các hình thức quy ra tiền hơn 11 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ các cấp đã trích quỹ hỗ trợ người nghèo hơn 13 tỷ đồng hỗ trợ xây mới

118 nhà đại đoàn kết với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng, sửa chữa 29 nhà với số tiền hơn 119 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế, giúp đỡ hộ nghèo phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, giúp học sinh nghèo, thếm, tặng quà nhân dịp lễ, tết trị giá hơn 10 tỷ đồng...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận những đóng góp tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ MTTQ các cấp thời

gian qua, đồng thời mong muốn cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống MTTQ Việt Nam 94 năm qua, tích cực đóng góp cho hoạt động công tác mặt trận trong thời gian tới; tăng cường xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; phấn đấu đến tháng 9/2025 hoàn thành xây mới

2.106 nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cùng với đó, xây dựng và triển khai chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).

Tại buổi gặp mặt, Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ghi nhận sau cao điểm xử lý học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Thực hiện thắng cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) cho lứa tuổi học sinh từ ngày 1/10 - 31/10/2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật về ATGT trong lứa tuổi học sinh và phụ huynh.

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Theo thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai thực hiện thắng cao điểm bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn. Trong hơn một tháng triển khai (từ ngày 1/10 đến nay), lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức 69 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ với hơn 49.000 học sinh và hơn 6.300 giáo viên tham gia; tổ chức cho 559 giáo viên và học sinh ký cam kết chấp hành quy định về trật tự ATGT; trao hơn 1.100 mũ bảo hiểm; phát hơn 50.000 tờ rơi, 40.000 cuốn cẩm nang, sách pháp luật về trật tự ATGT cho học sinh, giáo viên... Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản xử phạt 2.956 trường hợp với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, tạm giữ 394 mô tô và 1.176 phương tiện khác. Trong đó, xử lý 158 trường hợp giao xe và 502 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; 1.287 trường hợp không đội mũ bảo hiểm...

Sau một tháng cao điểm, tình hình trật tự ATGT trong lứa tuổi học sinh đã có những chuyển biến tích cực. Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Phó Đội trưởng Đội CSGT trật tự, Công an thành phố Thái Bình cho biết: Lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT đối với học sinh THCS, THPT; phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Ngoài ra, chúng tôi phối

hợp với công an các xã, phường, thị trấn tại các bãi giữ xe trong các trường THPT, THCS trên địa bàn để tập trung phát hiện, xử lý các trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đến trường khi chưa đủ điều kiện. Nếu các tổ công tác phát hiện sẽ lập biên bản và đưa xe về Công an thành phố xử lý; đồng thời yêu cầu chủ các điểm trông giữ xe viết cam kết bảo đảm trật tự ATGT cho học sinh, không trông giữ xe của các em khi chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô.

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: Để bảo đảm cho học sinh tham gia giao thông an toàn, trường đã phối hợp với Công an thành phố Thái Bình tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong các buổi sinh hoạt dưới cờ; xây dựng mô

hình "Cổng trường ATGT". Hàng ngày, các em trong đội tự quản, thanh niên tình nguyện của nhà trường sẽ đến sớm, trực ở cổng trường, các điểm giao cắt, ngã tư gần trường để kiểm tra, giám sát việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của học sinh toàn trường.

Không chỉ dừng lại ở cao điểm

Khoảng 9 giờ sáng ngày 13/11, tổ công tác của Đội CSGT trật tự, Công an huyện Kiến Xương tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của học sinh liên quan đến điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tại Trường THCS Lê Quý Đôn, thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương). Sau quá trình kiểm tra, rà soát, lực lượng CSGT ghi nhận một số xe mô tô, xe gắn máy tại lán xe của nhà trường.

Thiếu tá Phạm Đình Triều, Đội trưởng Đội CSGT trật tự, Công an huyện Kiến Xương cho biết: Ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự ATGT cho cán bộ, giáo viên, học sinh và đại diện phụ huynh tất cả các trường trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, việc chấp hành quy định của một số học sinh tại một số trường còn mang tính chất chống đối. Do đó, lực lượng CSGT phối hợp với công an các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra đột xuất để rà soát, chấn chỉnh, qua đó nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm.

Lý giải về một số trường hợp học sinh tại trường đang sử dụng xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện, ông Nguyễn



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Bình kiểm tra phương tiện tại lán xe Trường THPT Lê Quý Đôn.